
sþ. 567. Fyrirspurnir. [292. mál]
I. Til landbúnaðarráðherra um ráðstöfun kjarnfóðurgjalds.

Frá Eggert Haukdal.

1. Hverjar voru tekjur af kjarnfóðurgjaldi árið 1983?
2. Hvernig var þeim varið?
3. Hvað eru þessar tekjur áætlaðar miklar árið 1984 og hvaða áætlanir liggja fyrir

um ráðstöfun þeirra?
4. Hvers vegna var ekki hluta gjaldsins ráðstafað upp í áburðarverð í ár eins og árið

1983?

II. Til iðnaðarráðherra um Suðurlínu.

Frá Eggert Haukdal.

1. Hver er nú kostnaður við lagningu Suðurlínu frá Höfn í Hornafirði og vestur um?
2. Hvert var tilboðsverð einstakra verkþátta við lagningu hennar?
3. Hvert var endanlegt verð þegar uppgjör fór fram?
4. Hver var hönnunar- og eftirlitskostnaður við hvern einstakan verkþátt?
5. Hvað er áætlað að kosti að ljúka línunni að fullu?

III. Til menntamálaráðherra um ný lög um almenningsbókasöfn.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

Hyggst menntamálaráðherra leggja fram frumvarp til nýrra laga um almennings-
bókasöfn á því þingi sem nú situr?

IV. Til utanríkisráðherra um íslenskt sælgæti í Fríhöfninni.

Frá Árna Johnsen.

Hver er ástæða þess að Fríhöfnin á Keflavíkurflugvelli selur ekki vörur frá
íslenskum sælgætisgerðum þrátt fyrir endurteknar tilraunir þeirra til þess að fá þar
inni með framleiðslu sína?


